

Source : มติชน

Date : 8 พ.ค. 2561

Page : 1,3

No: 61147603

## ‘ตุลาการ’ รอร์จุสรูปบ้านศาล

## ‘บีกเต่า’ ซีกกล้าไม้ 5 พัน รอปปลูก

‘บีกเต่า’ เตรียมต้นไม้ใหญ่พร้อมกล้าพันธุ์ต่างๆ เข้าพื้นที่ป่า ดอยสุเทพ รวมถึงหญ้าแฝก ฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก 110 ฝาย ปลูกพร้อมกัน 27 พ.ค.นี้ (อ่านต่อหน้า 3)

# ปิดฉากบ้านป่าแหวก คืน 147 ไร่-ฟื้นฟูป่า

กราฟิกมติชนรายวัน  
Matchon Daily Graphic  
(08.05.18)

**ไม่มีคนอยู่อาศัย**

- รั้ววัดใหม่พื้นที่คอนโด 9 หลัง บ้านพัก 45 หลัง
- แบ่งเขตออกมาให้ชัด พื้นที่พัฒนาเป็นป่าสมบูรณ์

**ตั้งกรรมการฟื้นฟู รั้ว-เอกชนปลูกต้นไม้ 147 ไร่**  
เป้าหมายเป็นอุทยานแห่งชาติ

- ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กับสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ และการทำให้เป็นป่าสมบูรณ์แบบ
- เรื่องการรื้อ หากติดใจ มีคณะกรรมการขึ้นมาดูว่า ควรเป็นอย่างไรมีจะเหมาะสม
- สัญญาก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามสัญญา เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อภาคเอกชน
- พื้นที่ด้านล่างลงมาทำเป็นเขต ชัดเจน เพื่อให้ศาลได้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและ อาคารชุด 3 หลัง

**ที่มา :**  
ข้อตกลงที่ประชุมร่วมระหว่าง นายสุวัจน์ ธานีวรธนนะ รมต. สำนักนายกฯ กับแกนนำเครือข่าย ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ 6 พ.ค.2561

## ต่อจากหน้า 1

### บ้านศาล

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม กรณีนายสุวัฒน์ ตันยวธรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมกับแกนนำเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ก่อนนายสุวัฒน์สรุปผลการหารือว่า จะไม่มีผู้เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นปัญหา กรมธนารักษ์จะเช่ารังวัดในแนวเขตพื้นที่ป่าดั้งเดิม ประกอบด้วย อาคารชุด 9 หลัง และบ้านพัก 45 หลัง แบ่งเขตให้ชัดเจนและฟื้นฟูพัฒนาให้เป็นป่าที่สมบูรณ์แบบ ส่วนด้านล่างลงมาจะทำให้เป็นเขตชัดเจนเพื่อให้ศาลได้ใช้ประโยชน์ทั้งอาคารสำนักงานและอาคารชุด 3 หลัง ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างและการทำให้เป็นป่าสมบูรณ์แบบ ส่วนการรื้อสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้คุยกันลงลึกในรายละเอียด นั้น

เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางโดยเครื่องบิน C-130 ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์และบุรีรัมย์ เพื่อพบปะและติดตามรับฟังปัญหาของประชาชน และประชุม ครม. สัญจร นอกสถานที่ โดยก่อนขึ้นเครื่อง ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม

ว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานกรณีบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ที่นายสุวัฒน์ ตันยวธรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนรัฐบาลผู้เจรจา เปิดเผยว่า จะคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ไปดูแลพื้นที่ป่าหรือไม่ นายกรัฐมนตรีได้หันมายิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าเป็นการตอบคำถาม ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบิน

ด้านนายสุริยันต์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงมติที่ประชุมการหารือแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ ว่า ก่อนหน้านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ ก.บ.ศ. มีมติทำหนังสือเรียนรัฐบาลเพื่อขอแนวทางแก้ปัญหาว่า หากรัฐบาลจะให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการอย่างไรก็ไม่ขัดข้อง โดยผลการประชุมที่มีข้อสรุปที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา หากมีข้อตกลงคงจะมีการนำเรียนให้รัฐบาลทราบและขั้นตอนหลังจากนั้น เข้าใจว่าจะมีหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการมายังสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมจะเสนอให้ ก.บ.ศ. พิจารณาต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องรอหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการก่อน

ที่หมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการเตรียมฟื้นฟูพื้นที่บริเวณบ้านตุลาการ เชียงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ว่า ทส.มีความพร้อมเข้าสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวโดยการปลูกป่า ได้เตรียมกล้าไม้เอาไว้พร้อมแล้วเพื่อรองรับฤดูฝนที่กำลังจะมา

ถึง สำหรับต้นไม้ที่จะใช้ในการฟื้นฟูครั้งนี้จะเป็นไม้ถิ่นที่เข้ากับพื้นที่ได้ บริเวณนั้นเป็นป่าเต็งรัง ต้นไม้ที่เตรียมจะเป็นไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้ประดู่ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อาทิ ไม้ใหญ่ 1,600 ต้น กล้าไม้ 4,000 ต้น รวมถึงหญ้าแฝก พืชคลุมดิน และฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก 110 ฝาย จะเริ่มปลูกพร้อมกันในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ หลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตามข้อสรุปของการหารือเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา อีกทั้งในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้จะตรงกับวันต้นไม้แห่งชาติ จะถือโอกาสในการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศด้วย

พล.อ.สุรศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ ทส.จะเสนอขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป่าชุมชน พ.ศ. หากที่ประชุม ครม.เห็นชอบ จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการดูแลป่า ทั้งป่าไม้และป่าเศรษฐกิจ เป็นกฎหมายที่ชาวบ้านเฝ้ารอมานานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนสามารถเสนอกฎหมายฉบับนี้ได้ แต่รัฐบาลนี้จะผลักดันให้เป็นผลสำเร็จ

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ชลประทานเชียงใหม่ รวมทั้งตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอย

สุเทพ เช่น นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ นายชัชวาล ทองดีเลิศ น.ส.ลักขณา ศรีหงส์ เข้าร่วม วาระสำคัญในการประชุมคือ การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคณะกรรมาธิการตุลาการที่สร้างอยู่บริเวณเชิงตอยสุเทพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นนายสุวพันธุ์ ต้นยุวธรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับตัวแทนเครือข่าย และได้ข้อสรุปว่าจะไม่ให้ใครเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุดอีก 9 หลัง โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์เข้าไปรังวัดเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ตามแนวเขตป่าดั้งเดิม พร้อมเร่งฟื้นฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ และตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รวม 2 คณะ คือ คณะทำงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคณะทำงานปรับโครงสร้างเพื่อดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ มีการกำหนดรายชื่อตัวแทนจากภาครัฐและเครือข่ายส่งไปให้หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง คณะทำงานจะทำงานควบคู่กันไปโดยมีคณะอำนวยการที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานช่วยเหลือให้งานเดินหน้าไปโดยเร็ว

“สิ่งที่ทำได้ทันทีคือการเข้าไปปลูกป่าในวันที่ 27 พฤษภาคม ตามมติเดิมเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จะมีทั้งการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บางส่วนของอาคารชุดและทำฝายสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่โดยรอบ ส่วนพื้นที่บริเวณบ้านเดี่ยว 45

หลัง ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เพราะยังไม่มีคำสั่งมอบพื้นที่จากเอกชนแก่ศาล ซึ่งมีกำหนดส่งมอบพื้นที่คืนในวันที่ 20 มิถุนายนนี้”

นายพุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า อาจจะมีข้อกังวลจากตัวแทนเครือข่ายอยู่บ้าง แต่ครั้งนี้มีแนวทางปฏิบัติจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีคือ นำไปสู่การให้ป่ากลับมาสมบูรณ์ดังเดิม จึงไม่ยอมทำให้ใจร้อนเพราะของหลวงไม่สามารถหายไปไหนได้ เราจึงต้องมีคณะทำงานมาช่วยกันพิจารณาทางที่เหมาะสม และข้อกฎหมายก็มีทางให้เดินอยู่ ถึงที่สุดเราก็อาจจะใช้คำสั่งของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ หากพิสูจน์ได้ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย แต่ตอนนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้น

ในส่วนของ ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุลธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือขอสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเข้าพื้นที่ทำการรังวัดพื้นที่ศาล เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือกันแนวเขตป่าออกจากศาล ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ กำลังรอคำตอบอยู่ ส่วนการที่ศาลจะส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์นั้นคงไม่เร็ว เพราะต้องรอให้เอกชนส่งคืนพื้นที่ให้ศาลก่อนทราบว่าประมาณวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จากนั้นศาลจึงจะส่งพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์ หลังจากนั้นคณะทำงานปรับโครงสร้างเพื่อดำเนินการดับสิ่งปลูก

สร้างจึงจะเข้าพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ จากการประเมินแบ่งออกเป็น 3 โซน คือโซนลำห้วยสองต้นคือห้วยแม่ชะเงี้ยวและแม่จอกหลวง โซนอาคารชุด 9 หลัง และโซนรอบๆ นอกจากต้นไม้ใหญ่ ต้องมีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการพังทลาย ภูเขาแผก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชัน สำหรับพื้นที่ที่ไม่นำมาปลูกจะเน้นพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เช่น คำมอกหลวง คุณ อินทนิล ตะขบ มะขามป้อม ลัก เต็ง รัง พลวง ซึ่งขณะนี้ก็มีกล้าเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว รวมทั้งไม้เนื้อที่ที่เหมาะสมเพื่อความหลากหลายในการกลับคืนสู่ธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันนี้ ในส่วนของตัวแทนเครือข่ายมีการแสดงความกังวลว่า ภาครัฐยื้อเวลา และจะไม่นำไปสู่การรื้อบ้านพักตุลาการ หรือบ้านป่าแหวง มีการใช้คำพูดชมเชยว่าจะยกระดับการเคลื่อนไหวหากไม่ได้รับความคืบหน้าในเร็ววัน ซึ่งประธานในที่ประชุมพยายามอธิบายให้เข้าใจการทำงานที่ต้องมีความรอบคอบและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย บรรยายภาคในที่ประชุมจึงคลี่คลายลง

# คนคิด คนเขียน

## ขบวนการทำลายศาล

3 ตรง กับความคิดเห็นหลายคนเลยทีเดียว หลังจาก “นายชูชาติ ศรีแสง” อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chuchart Srisaeng เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ออกมาบอกถึงกระบวนการคัดค้าน การสร้างบ้านพักศาลริมตลิ่งสุเทพ ของศาลอุทธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “หมู่บ้านป่าแหวง” โดยเชื่อว่า เป็นกระบวนการทำลายศาลยุติธรรม วันนี้อยากจะขอนำเนื้อหาบางช่วงบางตอน มาถ่ายทอดอีกซักครั้ง

ตอนหนึ่งระบุว่า “ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมปี ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้นัดพิจารณาคดีที่ นายทักษิณ ชินวัตร ถูกฟ้องเป็นจำเลย ซึ่งคดีค้างพิจารณาอยู่ตามคำร้องขอของโจทก์คืออัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ขอให้ยกคดีขึ้นมาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

อีกตอนหนึ่งยังระบุอีกว่า “กรณีที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มออกมาดำเนินโจมตีผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย อย่างรุนแรงในขณะนี้ โดยยกเอาเรื่องที่สำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักตุลาการที่เชียงใหม่ มาเป็นเหตุอ้าง ทั้ง ๆ ที่ผู้พิพากษาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างของสำนักงานศาลยุติธรรมเลย

การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกเอาคดีดังกล่าวข้างต้นขึ้นมาพิจารณา นายทักษิณและบริวารทั้งหลายพอจะคาดหมายได้ว่า ผลของคดีจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะบางคดีที่ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยบางคนไปแล้ว”

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ยังให้ความเห็นอีกว่า แม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ แต่ครั้งนี้ได้ลากเอาบุคคลที่ไม่ทันแล้ห้แหล่ยมทางการเมือง รวมทั้งสื่อมวลชนที่เป็นบริวารของนายทักษิณ และสื่อมวลชนที่ซื้อบริสุทธ์ต้องการขายข่าวเพื่อจะได้มีผู้ติดตามมากขึ้นเท่านั้น เข้าร่วมขบวนการได้ด้วย จึงถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด

ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารของสำนักงานศาลยุติธรรมเลย เพราะงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ได้ผ่านรัฐสภา ในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ยิ่งถูกลากมาถามหาความรับผิดชอบ และถูกดำเนินสั่งการให้รื้ออาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จโดยเร็ว

จึงเป็นการแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นี่คือขบวนการการเมือง ที่ต้องการทำลายล้างศาลยุติธรรม และรัฐบาลชุดนี้ไปพร้อมกัน ทั้งจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดไป

ครับ... ก็ตรงกับความเห็นของหลายคน ก็คือดูขนาดการตั้งหลักทรัพย์ให้ประกันตัว ตัวป่วนและสื่อบางสำนัก มันยังกล้าเข้ามาเป็นประเด็น หัวทำลายความน่าเชื่อถือตุลาการ ทั้ง ๆ ที่มีข้อกำหนดไว้ชัดเจน

และที่มีคำถามของหลายคนเกิดขึ้นคือ ทำไมหมอกอนุรักษหางแดงบางคน และ สื่อบางสำนัก ที่เล่นบททางกั้นฝืนป่าโดยสุเทพอยู่ในขณะนี้ ถึงไม่เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ไล่ไปดูที่มาของโครงการบ้านพักตุลาการ ว่าต้นเรื่องใครเป็นคนอนุมัติและมีวัตถุประสงค์อย่างไร แต่พอไม่ไล่ข้อเสียงเรียงนาม ของผู้มีบทบาทในเวลานั้น เลยถึงบางอ้อทันที

ไล่ตั้งแต่ปี 2540-2545 ทหารไม่ยอมให้พื้นที่ มาถึงปี 2547 “มณฑลทหารบกที่ 33” ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 มีนาคม 2547 แจ้งว่าไม่ขัดข้อง ที่จะให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ที่ดินเนื้อที่รวม 147-3-41 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการ 4ล4

ปี 2547 “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี วันนั้นยังมียศ “พ.ต.ท.” อยู่ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547 ผบ.ทบ. ชื่อ “พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร” ระหว่าง 1 ตุลาคม 2542-30 กันยายน 2548 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชื่อ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” ต่อเนื่องระหว่าง 1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549 คือ “จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ”

ถึงต้องบอก เวลานั้นนายทักษิณ และ น้องสาวสุดที่รัก เดินทางมาใกล้ประเทศไทยที่ไร บรรดาข้ามน้ำใช้ต่างแย่งกันไขว้ผลงานทุกทีเลย.

“เป็อนขันธ์”

# บทนำ มติชน

## วิจารณ์ออนไลน์

กรณีตำรวจ สน.ทองหล่อ กทม. จับกุม นายพันธิตร หรือตั้งค์ มหาเปารยะ อายุ 26 ปี บุตรชายของนางวรรกร จาติกวณิช ภรรยา นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พบยาเสพติดโคเคนจำนวน 920 มิลลิกรัม ก่อนให้ประกันตัวในวงเงิน 1 หมื่นบาท ต่อมา มีเสียงวิจารณ์เปรียบเทียบกับคดีอื่นๆ ที่พบยาเสพติดประเภทเดียวกันแต่น้อยกว่า ว่าทำไมไม่ได้ประกันตัว และเปรียบเทียบไปถึงคดีที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองอื่นๆ อีกด้วย

ในเรื่องนี้ นายสุริย์ภณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงโลกออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความลักษณะโจมตีว่า ศาลให้ประกัน นายพันธิตร แต่กลับไม่ให้ประกัน ยูยี-อลิสสา หรือ ชัชชญา อินทุสมิต อดีตนางแบบชื่อดัง ถูกจับกุมที่สนามบินดอนเมือง ในปี 2555 ข้อหาครอบครองโคเคน 251

มิลลิกรัม ความจริงคือในชั้นฝากขังเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2555 ศาลอาญาได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวยูยี ในวงเงิน 10,000 บาท เช่นเดียวกับนายพันธิตร ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องยูยีในข้อหานายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มมาอีกข้อหา ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่า และคดีสิ้นสุดเมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกนางชัชชญา 15 ปี ปรับ 1.5 ล้านบาท โฆษกศาลระบุอีกว่า ส่วนการนำกรณีของนายพันธิตรมาเทียบเคียงกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ศาลให้ประกันตัวในวงเงิน 100,000 บาทนั้น คดีดังกล่าว เป็นข้อหาตาม ป.อาญามาตรา 116 มีอัตราโทษสูง การปล่อยตัวชั่วคราวจึงต้องใช้งบเงินประกันสูงตามไปด้วย

ปัจจุบัน การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว บางครั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งอาจจะมีแง่มุมและข้อเท็จจริงบางอย่างถูกละเลยหรือมองข้ามไป ผู้รับข่าวสารทางออนไลน์ จึงต้องใช้วิจารณญาณอย่างระมัดระวัง ไม่หยุดนิ่งกับข้อมูลจากบางแหล่ง ขณะที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ก็น่าจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิจารณ์ และจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอื่นๆ แก่ประชาชน อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์